

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดสงขลา

เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นายไฮอร์ริช เออร์วิน คัมเบอร์ เป็นคนไร้ความสามารถ
และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวกรจักร พรรณราย ผู้ร้อง

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๒๔๑/๒๕๖๗

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๓๒๒/๒๕๖๗

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้ดูแลนายไฮอร์ริช เออร์วิน คัมเบอร์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่สามารถจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองได้ ขอให้ศาลมีคำสั่งว่า นายไฮอร์ริช เออร์วิน คัมเบอร์ เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

ศาลได้ประกาศวันนัดไต่สวนแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน ทางไต่สวนได้ความจากพยานหลักฐานของผู้ร้องว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นายไฮอร์ริช เออร์วิน คัมเบอร์ ได้ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำเป็นเหตุให้เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง และไม่สามารถจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองได้ นายไฮอร์ริช เออร์วิน คัมเบอร์ พักอาศัยอยู่กับผู้ร้อง และผู้ร้องเป็นผู้ดูแลตลอดมา ผู้ร้องในฐานะผู้ดูแล ไม่สามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากเงินในบัญชีธนาคารของ นายไฮอร์ริช เออร์วิน คัมเบอร์ เพื่อชำระค่ารักษาพยาบาลได้ และการต่อวีซ่าในแต่ละปีซึ่งมีลำดับ ขั้นตอนที่นายไฮอร์ริช เออร์วิน คัมเบอร์ ต้องแสดงตัวตนหรือมีผู้ทำการแทนซึ่งนายไฮอร์ริช เออร์วิน คัมเบอร์ ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะไม่มีญาติ อยู่ในเมืองไทย ผู้ร้องเป็นผู้ดูแลนายไฮอร์ริช เออร์วิน คัมเบอร์ มาโดยตลอด บุตรสาวของนายไฮอร์ริช เออร์วิน คัมเบอร์ ซึ่งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสได้รับสำเนาคำร้องและทราบที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องต่อศาลแล้ว แจ้งว่าเมื่อนายไฮอร์ริช เออร์วิน คัมเบอร์ ประสงค์จะอยู่ในประเทศไทยก็ไม่คัดค้าน ในการให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลเพื่อดูแลนายไฮอร์ริช เออร์วิน คัมเบอร์ ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมาย คดีได้ความดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผู้ร้องเป็นผู้ดูแลและพักอาศัยอยู่กับ นายไฮอร์ริช เออร์วิน คัมเบอร์ ตั้งแต่เริ่มป่วยมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน จึงถือว่าผู้ร้องเป็นผู้ซึ่งปกครอง ดูแลนายไฮอร์ริช เออร์วิน คัมเบอร์ ตามความเป็นจริง มีอำนาจยื่นคำร้องขอให้นายไฮอร์ริช เออร์วิน คัมเบอร์ เป็นคนไร้ความสามารถ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๘ เมื่อฟังได้ว่านายไฮอร์ริช

เออร์วิน คัมเบอร์ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่สามารถทำนิติกรรมใดเกี่ยวกับทรัพย์สินได้
ถือได้ว่านายไฮน์ริช เออร์วิน คัมเบอร์ เป็นบุคคลวิกลจริต เมื่อทนายของนายไฮน์ริชได้ทราบและไม่คัดค้าน
จึงสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล

ศาลจึงมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ว่านายไฮน์ริช เออร์วิน คัมเบอร์ เป็นคนไร้ความสามารถ
และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวกรจักร พรรณราย ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เขียนทอง ยงประเดิม

ผู้พิพากษา